

## ĐỊNH HƯỚNG

**Nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt  
văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 4/2024**  
(Kèm theo Công văn số 139-CV/BTGDUK, ngày 24/4/2024  
của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khôi)

### 1. Tin Quốc tế

#### 1. “Bảo vệ cuộc sống, xây dựng hòa bình”

Năm nay, Liên hợp quốc chọn chủ đề “Bảo vệ cuộc sống, xây dựng hòa bình” cho Ngày Quốc tế nhận thức bom mìn và Hỗ trợ hành động tháo dỡ bom mìn (4/4) để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường và thúc đẩy hòa bình trong các khu vực xung đột, chống sử dụng bom mìn bừa bãi, sát hại thường dân vô tội. Mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh và các thiết bị nổ tự chế tiếp tục gây nên các ca tử vong và thương tích. Theo ước tính của Liên hợp quốc, trung bình cứ 1 giờ trôi qua có hơn 1 người tử vong hoặc thương tật do bom mìn, vật liệu nổ gây ra.

Ngày Quốc tế nhận thức bom mìn và Hỗ trợ hành động tháo dỡ bom mìn (4/4) được Liên hợp quốc tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của con người về một thế giới không còn mối đe dọa về bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Năm nay, Liên hợp quốc chọn chủ đề “Bảo vệ cuộc sống, xây dựng hòa bình” cho ngày này để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường và thúc đẩy hòa bình trong các khu vực xung đột, chống sử dụng bom mìn bừa bãi, sát hại thường dân vô tội.



*Các nhân viên Liên hợp quốc tiến hành hoạt động rà phá bom mìn. (Ảnh: UNMAS)*

Tại nhiều quốc gia, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh và thiết bị nổ tự chế (IED) vẫn được xem là "mối hiểm họa ẩn mình" đe dọa trực tiếp hàng triệu người dân, nhất là tại các khu vực đã và đang trải qua chiến tranh, xung đột.

Việt Nam cũng là một trong số các quốc gia chịu hậu quả nặng nề của bom mìn sót lại sau chiến tranh. Từ năm 1975 đến nay, bom, mìn sót lại đã làm hơn 40.000 người thiệt mạng, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn là lao động chính trong gia đình và trẻ em. Việt Nam đang tích cực thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Việt Nam phấn đấu đến năm 2025, không còn xảy ra các vụ tai nạn do bom mìn, vật nổ gây ra trên phạm vi toàn quốc.

## ***2. Châu Âu cảnh giác trước mối đe dọa khủng bố***



*Cảnh sát tuần tra Quảng trường Trocadero, thủ đô Paris (Pháp), ngày 25/3/2024.*

*(Ảnh: VCG)*

Sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall ở Nga, trong tuần qua, nhiều nước châu Âu đã triển khai các biện pháp nhằm thắt chặt an ninh.

Các nước như Italy, Pháp, Đan Mạch và Anh cũng đã siết chặt an ninh trong nước. Bộ Nội vụ Italy yêu cầu lực lượng cảnh sát tăng cường hoạt động giám sát trong Lễ Phục sinh, nhất là những nơi tập trung đông người như nhà ga, sân bay, các địa điểm văn hóa, tôn giáo. Theo khảo sát của Hiệp hội Du lịch và Khách sạn Federalberghi của Italy, ít nhất 10,5 triệu người Italy dự kiến sẽ đi du lịch trong dịp Lễ Phục sinh từ ngày 29/3 đến ngày 1/4. Nhiều du khách nước ngoài dự kiến cũng sẽ đến Italy trong thời gian này, ước tính khoảng 3,3 triệu người. Lực lượng an ninh và tình báo Italy cũng có nhiệm vụ giám sát thận trọng các hoạt động trên mạng Internet nhằm phát hiện sớm bất kỳ nguy cơ rủi ro nào.

Các biện pháp tương tự cũng được áp dụng tại Pháp. Thủ tướng Gabriel Attal đã quyết định nâng cảnh báo khủng bố theo kế hoạch an ninh quốc gia “Vigipirate” lên mức cao nhất là “tấn công khẩn cấp”. Quyết định này được đưa ra chỉ vài tháng trước khi diễn ra Olympic Paris 2024 vào tháng 7 tới.



Tại Đan Mạch, cảnh báo an ninh cũng được nâng lên mức tối đa. Trong khi đó, Chính phủ Anh duy trì mức độ đe dọa quốc gia hiện tại ở mức "đáng kể" hoặc mức trung bình, cao thứ ba trong hệ thống 5 cấp của nước này.

### ***3. Hơn 63.000 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích trong thập kỷ qua***

Ít nhất 63.285 người đã bị thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến đường di cư khắp thế giới trong giai đoạn từ năm 2014 - 2023, trong đó đa số các trường hợp thiệt mạng là do đuối nước.



*Những người di cư ngồi trên boong tàu của Hải quân Bỉ sau khi được cứu ở Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya vào ngày 24/6/2015 (Ảnh: AP).*

Một báo cáo do Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) công bố ngày 26/3 cho thấy, phần lớn các trường hợp thiệt mạng hoặc mất tích (28.854 người) trên tuyến Địa Trung Hải, tiếp đến là châu Phi và châu Á. Gần 60% số người thiệt mạng được ghi nhận có liên quan đến đuối nước và hơn 33,3% số người di cư được xác định là đến từ các quốc gia xung đột, trong đó có Afghanistan, Syria, Ethiopia...

Báo cáo của IOM cũng cho thấy năm 2023 là năm nguy hiểm nhất đối với người di cư trong thập kỷ vừa qua khi có tới 8.541 người thiệt mạng, một phần do số người chết đuối ở Địa Trung Hải tăng mạnh.

Báo cáo cho biết: “Sự gia tăng số người thiệt mạng có thể liên quan đến sự gia tăng số lượng người khởi hành và tương ứng là các vụ đắm tàu ngoài khơi Tunisia”. Theo báo cáo, ít nhất 729 người thiệt mạng ngoài khơi bờ biển Tunisia vào năm 2023, trong khi con số này vào năm 2022 là 462 người. Những năm trước, hầu hết các trường hợp thiệt mạng tại miền Trung Địa Trung Hải được xác định ở ngoài khơi Libya.

Báo cáo của IOM cho biết số trường hợp thiệt mạng “có thể chỉ là một phần nhỏ so với số người thiệt mạng thực tế trên toàn thế giới” do khó khăn trong việc thu thập và xác minh thông tin.

#### **4. Cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm nghiêm trọng gấp 100 lần COVID-19**

Tờ New York Post số ra ngày 4/4 dẫn báo cáo của các chuyên gia cảnh báo khả năng xảy ra đại dịch cúm gia cầm có thể tồi tệ gấp 100 lần so với dịch COVID-19, sau khi xuất hiện trường hợp mắc cúm gia cầm ở người tại bang Texas (Mỹ).



*Nhân viên kiểm dịch tiêu hủy gà nhiễm cúm gia cầm tại Dolores Hidalgo, bang Guanajuato, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)*

Kể từ khi một chủng cúm mới được phát hiện vào năm 2020, dịch cúm gia cầm H5N1 đã lây lan nhanh và ảnh hưởng đến những loài chim hoang dã ở tất cả các bang của Mỹ, cũng như ở các trại chăn nuôi gia cầm thương mại và đàn gia cầm nuôi tại nhà. Tuy nhiên, gần đây đã phát hiện các trường hợp nhiễm virus này ở động vật có vú, cụ thể là trong các đàn gia súc tại 4 bang. Ngày 1/4, các quan chức y tế liên bang Mỹ đã ghi nhận một người nuôi bò sữa ở bang Texas nhiễm virus H5N1.

Tại một hội thảo mới đây về vấn đề này, chuyên gia nghiên cứu cúm gia cầm ở Pittsburgh, ông Suresh Kuchipudi nhấn mạnh "nguy cơ lớn xảy ra đại dịch cúm gia cầm H5N1". Người tổ chức hội thảo trên, ông John Fulton, đồng thời là người sáng lập công ty dược phẩm BioNiagara có trụ sở tại Canada, cũng bày tỏ lo ngại rằng đại dịch H5N1 "có thể tồi tệ gấp 100 lần so với COVID-19". Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 52% số ca nhiễm H5N1 kể từ năm 2003 đã tử vong. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở số người nhiễm COVID-19 hiện chỉ là 0,1%, dù tại thời điểm bùng phát đại dịch, tỷ lệ tử vong là khoảng 20%. Cơ quan An toàn Thực phẩm (FSA) cho biết: "Nếu virus H5N1 có khả năng lây lan giữa người với người, thì việc lây nhiễm trên quy mô lớn hoàn toàn có thể xảy ra vì chưa có miễn dịch với chủng virus H5 ở người". Nhằm chặn nguy cơ lây lan, Mỹ đã thử nghiệm và đã bào chế được 2 loại vaccine được cho là ứng cử viên phù hợp để phòng ngừa H5N1.



## 2. Tin trong nước

### 2.1. Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ; gặp mặt, tặng quà tri ân gia đình các chiến sĩ Điện Biên, gia đình chính sách tại xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.



*Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.  
Ảnh: Dương Giang/TTXVN*

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã tham quan gian trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nghe giới thiệu về Khu di tích lịch sử Mường Phăng - nơi Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ làm việc 105 ngày (từ ngày 31/1 - 15/5/1954).

Gặp mặt, tặng quà tri ân 20 gia đình chiến sĩ Điện Biên, gia đình chính sách trên địa bàn xã Mường Phăng, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn nhân dân xã Mường Phăng, xã Pá Khoang và các xã lân cận đã bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ, che chở, đùm bọc Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng Quỹ Khuyến học của xã Mường Phăng 100 triệu đồng để khuyến học, khuyến tài, giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, có thêm động lực, đam mê học tập để lập thân, lập nghiệp và góp phần xây dựng quê hương, đất nước sau này.

### 2.2 Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác quan trọng

Chiều 04/4/2024, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam và Pháp có quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn kết về mọi mặt, từ lịch sử, quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế đến văn hóa - nghệ thuật, con người; khẳng định Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Qua Ngài Đại sứ, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sang thăm Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm có dịp đón Thủ tướng Pháp Gabriel Attal sang thăm Việt Nam để trao đổi và thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm trong ngành Ngoại giao, Ngài Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp quan trọng nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược lên tầm cao mới; các cơ quan hữu quan Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất có thể để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ và có nhiệm kỳ công tác thành công.



*Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet*

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt các chuyến thăm cấp cao; triển khai kết quả điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron tháng 10/2023, cũng như các cơ chế hợp tác liên ngành giữa hai nước. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò, tiếng nói và các sáng kiến của Pháp trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, ASEAN - EU, Pháp ngữ...; khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Pháp để ứng phó với những thách thức toàn cầu.

### ***2.3. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa***

Chiều 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Với hơn 40 hoạt động chính thức cấp cao và nhiều hoạt động bên lề phong phú, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đặc biệt coi trọng chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sau khi hai nước nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.



*Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh.  
Ảnh: TTXVN.*

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua đạt được nhiều tiến triển tích cực, nhất là sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc (tháng 11-2022) và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam (tháng 12-2023).

Chuyến thăm một lần nữa thể hiện thông điệp rõ ràng về đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc, mong muốn cùng Trung Quốc cụ thể hóa, triển khai các nhận thức chung, các cam kết và thỏa thuận của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.



#### **2.4. Ngày 15/4, khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội**

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong chiều 15/4, các ngày 16,17, 19 và sáng 22/4/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để cho ý kiến về: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.



*Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn*

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2024; xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023; xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”...



### 3. Tin trong tỉnh

#### 3.1. Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Đề án 06

Sáng 27/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).



*Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 trao Bằng khen cho các cá nhân*

Các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06; Đại tá Nguyễn Việt Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, Tổ giúp việc Đề án 06 tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và tại điểm cầu các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn.

2 năm qua, Đề án 06 trên địa bàn tỉnh được triển khai quyết liệt, hiệu quả, các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án cơ bản được duy trì, bảo đảm đúng tiến độ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành trước hạn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc kết nối tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 nhấn mạnh: Năm 2024, Chính phủ xác định là năm “Hoàn thiện hạ tầng công nghệ, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số”. Do đó, đề nghị các sở, ngành, các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn và các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai, thực hiện Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

### 3.2 Chỉ số PAPI năm 2023 của Lai Châu tăng 9 bậc so với năm 2022

Sáng 02/4, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Công ty Phân tích thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp tổ chức công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023.

#### *Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023*

Theo kết quả công bố, tỉnh Lai Châu đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 9 bậc so với năm 2022. Theo đó, năm 2023, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh năm 2023 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, cải thiện rõ rệt về thứ hạng. Cụ thể tỉnh Lai Châu đạt 43.6223 điểm (năm 2022 là 42,690 điểm), xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố và đứng trong top 20 tỉnh, thành phố trên cả nước; tăng 9 bậc so với năm 2022; tăng 12 bậc so với năm 2021 và tăng 36 bậc so với năm 2020). Chỉ số PAPI là chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương. Chỉ số PAPI là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương; giúp các cấp



chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân tốt hơn...

### **3.3. *Họp Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh***

Sáng nay (5/4), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) tỉnh tổ chức họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy.



*Quang cảnh cuộc họp.*

Trong năm 2023, Lai Châu đã xảy ra 10 đợt mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; 9 đợt không khí lạnh tăng cường, trong đó 5 đợt rét đậm, rét hại; 5 đợt nắng nóng diện rộng. Đặc biệt, mưa lớn đã gây 1 đợt lũ vào ngày 4 - 5/8/2023 tại các xã Tà Mung, Khoen On, Mường Kim huyện Than Uyên, xã Pắc Ta huyện Tân Uyên, xã Khổng Lào huyện Phong Thổ. Thiên tai đã làm 6 người chết, 2 người mất tích, 6 người bị thương; tổng số nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng là 1.013 nhà; hơn 2.455 ha cây trồng các loại bị gãy, dập, ảnh hưởng; 1 công trình văn hóa, 9 trụ sở cơ quan, 11 điểm trường bị ảnh hưởng; 3 trạm biến thế, 88 công trình Thủy lợi, 30 công trình cấp nước bị hư hỏng; một số tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản bị sạt lở gây tắc nghẽn giao thông...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và sự vào cuộc cả hệ thống chính trị trong PCTT&TKCN, qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại, kịp thời ổn định đời sống của Nhân dân; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc về nguồn lực,

đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban Chỉ huy các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy các cấp; xây dựng kế hoạch và có những phương án dự phòng để chủ động triển khai thực hiện khi có thiên tai xảy ra; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; giảm thiểu thiệt hại về người; tăng cường tập huấn, diễn tập theo kế hoạch hàng năm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTT&TKCN khi có tình huống xảy ra; nắm rõ quy trình, thủ tục về việc công bố tình trạng khẩn cấp, lệnh xây dựng, sử dụng kinh phí dự phòng hiệu quả;...

#### ***3.4. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỹ thăm và làm việc tại tỉnh U Đôm Xay (Lào)***

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại một số tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, trong 2 ngày (10-11/4), Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu (nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) do đồng chí Giàng Páo Mỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh U Đôm Xay.



*Lãnh đạo tỉnh U Đôm Xay (Lào) tặng bức tranh lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Lai Châu (Việt Nam)*

Vui mừng chào đón Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu (Việt Nam) đến thăm và làm việc tại tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy U Đôm Xay Bun Không Lả Chiêm Phon trân trọng gửi tới Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỹ cùng các đồng chí trong Đoàn công tác lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và nhắc lại mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước Lào và Việt Nam nói chung, tỉnh U Đôm Xay và tỉnh Lai Châu nói riêng vẫn luôn được duy trì thường xuyên thông qua các hoạt động hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp; cơ sở hạ tầng, vật tư y tế và



đào tạo nguồn nhân lực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy U Đôm Xay mong muốn thời gian tới tỉnh Lai Châu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tỉnh U Đôm Xay trong công tác xây dựng chính quyền, quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Giàng Páo Mỹ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cũng khẳng định: Lai Châu sẽ duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh và luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai tỉnh mở rộng hợp tác. Đồng thời, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: Trồng quế, trồng cây mắc ca, kết hợp giữa nông nghiệp với phát triển du lịch. Cùng với đó, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn các khu rừng tự nhiên phục vụ phát triển du lịch, hợp tác hình thành các tour du lịch từ Lai Châu đi U Đôm Xay và ngược lại...

Dịp này, đồng chí Giàng Páo Mỹ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu tặng tỉnh U Đôm Xay 200 triệu đồng; trong khuôn khổ chuyến thăm và làm, Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào; thăm, động viên đội quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam tại tỉnh U Đôm Xay ...

#### 4. Tin trong Đảng ủy Khối

Từ ngày 01/4 đến ngày 14/4/2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh mở 03 lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và Đảng viên mới đợt 1 năm 2024. Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã mở 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho 15 em học sinh là quân chủng ưu tú của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông (PTDTNT THPT) tỉnh năm 2024.



*Đồng chí Lý Công Hà chụp ảnh lưu niệm cùng các giảng viên, giáo viên và các em học sinh*

Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên được tổ chức cho đối tượng học sinh THPT theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về tăng cường tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên là đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại Lai Châu nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên tại địa phương.

## **II. VĂN BẢN MỚI**

### **1. Văn bản của Trung ương**

- Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

### **2. Văn bản của tỉnh**

- Chương trình hành động số 44-CTr/TU, ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

- Chương trình hành động số 46-CTr/TU, ngày 03/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

- Chương trình hành động số 47-CTr/TU, ngày 03/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Chương trình hành động số 48-CTr/TU, ngày 17/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

### **3. Văn bản của Đảng ủy Khối**

- Kế hoạch số 118-KH/ĐUK, ngày 17/4/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.



- Hướng dẫn số 123-HD/BTGDĐUK, ngày 04/4/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký hiệp định Giơ ne vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024).

- Hướng dẫn số 124-HD/BTGDĐUK, ngày 04/4/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 – 01/5/2024).

- Hướng dẫn số 125-HD/BTGTU, ngày 17/4/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).

- Công văn số 759-CV/ĐUK, ngày 16/4/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về "tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự". (Mật)

- Công văn số 135-CV/BTGDĐUK, ngày 04/4/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề quý II năm 2024.

**BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI**  
(*tổng hợp*)